
Skólaráðsfundur                                        17. desember 2012. 
 
 
Mætt voru; Örn  skólastjóri, Inga aðstoðarskólastjóri,fulltrúi starfsmanna : 
Þorsteinn, fulltrúar kennara : Arnheiður og Sigurlína, fulltrúar foreldra: Ingólfur og 
Marselía Dröfn. 
 

1. Rætt um heppilega fundartíma skólaráðs. Heppilegt að vera í byrjun dags 
svo nemendur geti tekið þátt. Ákveðið að finna heppilegan vikudag sem 
fyrst og ákveða fundi í lok mánaða á vorönninni. 

2. Umræður um stefnu‐ og starfsáætlun SFS drög fyrir árið 2013. Gætum við 
etv. tekið þátt í samvinnuverkefni með frístundarmiðstöð hverfisins um 
heilbrigðan lífstíl sem fyrirhugað er á næsta ári ? Rætt um flæði milli skóla 
og frístundastarfs. 

3. Rætt um ástand á skólalóð. Þarfnast endurnýjunar. Nauðsynlegt að þrýsta á 
úrbætur. Ástand skólalóða í Vesturbæ almennt ekki gott. Áfram þarf að 
þrýsta á  að fá boltagerði á lóðina. Örn ætlar að kynna sér hvernig okkar mál 
standa í kerfinu. Skólaráð mun taka málið upp á nýju ári og reyna að leggja 
áherslu á á að eitthvað verð gert. 

 
Fundi slitið  
Inga Sigurðardóttir 
 


